

# ความพยายามรอบด้านที่คุ้มค่า: เครื่องจักรสำหรับงานขุดดินของ Zoomlion ทำยอดขายพุ่งขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 800% ในครึ่งแรกของปี 2563

บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ทำสถิติยอดขายเครื่องจักรประเภทขุดเจาะเพิ่มขึ้นกว่า 800% ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างจีน

ในฐานะหนึ่งในภาคส่วนที่ Zoomlion ทำการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงหลายปีมานี้ เครื่องจักรสำหรับงานขุดดิน มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามรอบด้านในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การขยายเครือข่ายการตลาด การขาย และการพัฒนาด้านบริการ

“เครื่องจักรประเภทเครื่องเจาะซีรีส์ E-10 ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและพัฒนาในจีนและอเมริกาเหนือ และถูกเปิดตัวออกมาเมื่อปีที่แล้ว เป็นซีรีส์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาดจีนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ Zoomlion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Chen Jiangbo ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Zoomlion Earth-moving Machinery Company กล่าว

เครื่องขุดซีรีส์ E-10 ประกอบด้วย 9 รุ่น ตั้งแต่ ZE60E-10 จนถึง ZE485E-10 และครอบคลุมทั้งระดับเล็ก กลาง และขนาดใหญ่หลายตัน โดยซีรีส์ใหม่นี้ได้ถูกปรับให้เหมาะสมทั้งในด้านศักยภาพ การควบคุมไฮดรอลิก ห้องคนขับ และชิ้นส่วนและส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการควบคุมและลดการใช้เชื้อเพลิง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2562

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เครื่องจักรสำหรับงานขุดดินของ Zoomlion ได้คิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการเปลี่ยนจากการทำตลาดแบบดั้งเดิมไปเป็นช่องทางออนไลน์ สร้างโซลูชันออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ เปิดไลฟ์สตรีมมิ่งการกุศลและกิจกรรมการซื้อสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทางการจำหน่ายด้วยการลงนามอนุมัติตัวแทนในท่ามณฑลเสฉวน เชียงไฮ่ ซานตง รวมถึงมณฑลและเมืองอื่น ๆ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงยังพื้นที่ในท้องถิ่น ทำให้บริษัทตั้งเป้าจะให้บริการการขายและโซลูชันบริการครบวงจรทั้งก่อนขาย ระหว่างขาย และหลังการขาย พร้อมสร้างมูลค่าที่มากกว่าเดิมให้กับลูกค้า

สวนเครื่องจักรประเภทงานขุดแห่งใหม่ในเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะของ Zoomlion กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน

นครฉางชา ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งรวมสายการผลิตทั้ง 2 ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ  
เครือข่ายอุตสาหกรรม เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถผลิตรถชุดได้ทุกประเภทโดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ  
ณ 33,000 คัน

เกี่ยวกับ Zoomlion

บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ในฐานะ  
ผู้ผลิตเครื่องจักรระดับไฮเอนด์ที่ผสมผสานธุรกิจเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ  
บริการทางการเงิน ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยกว่า 600 รายการ จาก 55 ไลน์ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม  
10 หมวดหลัก